

BÁO CÁO**Tình hình dư luận thanh niên tháng 5 năm 2023**

Ban Bí thư Trung ương Đoàn báo cáo tình hình dư luận thanh niên tháng 5 năm 2023, cụ thể như sau:

1. Đánh giá tình hình thanh niên trong tháng 5

Trong tháng 5, liên quan đến các vấn đề thanh niên quan tâm có **151.554** tin, bài; trong đó lượng tin, bài trên mạng xã hội vẫn chiếm tỷ lệ lớn (**105.207** tin, bài). Tỷ lệ thông tin tiêu cực chiếm **6.12%**.

Nhìn chung, tình hình tư tưởng thanh niên cơ bản ổn định. Đoàn viên, thanh niên tiếp tục thể hiện sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, dư luận thanh niên tiếp tục quan tâm, đặt niềm tin vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta. Trong tháng 5, thanh niên cả nước tích cực tham gia các hoạt động, sự kiện lớn của Đoàn các cấp tổ chức như: Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023; Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ V năm 2023; khai mạc hè, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2023,...

Bên cạnh đó, trong tháng 5 một số vấn đề về tình hình bạo lực học đường, tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em, tình trạng người tham gia giao thông là thanh niên, học sinh không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe đạp điện ngày càng nhiều; một số trường hợp có hành vi chở quá số người quy định, vượt đèn đỏ, lạng lách, phóng nhanh, vượt ẩu, dàn hàng ngang trên đường; có học sinh còn ít tuổi vẫn điều khiển xe máy phân khối lớn... gây mất an toàn giao thông.

2. Tình hình dư luận thanh niên đối với các vấn đề về tình hình chính trị trong nước và thế giới

- Dư luận thanh niên quan tâm đến những thông tin quốc tế như: Nhật Bản và Hàn Quốc đồng ý sẽ khôi phục đối thoại cấp bộ trưởng tài chính vào thời điểm thích hợp trong năm nay, trong bối cảnh quan hệ song phương đang có biến chuyển mạnh theo hướng bình thường hóa quan hệ kinh tế. Quyết định của Liên đoàn Arab (AL) về việc khôi phục hoàn toàn tư cách thành viên cho Syria sau 12 năm gián đoạn là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự tan băng trong quan hệ giữa Damascus với các quốc gia Arab, đồng thời mở ra những tín hiệu tích cực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột ở Syria. Tính đến ngày 15/5, Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) đã công nhận 18 chính đảng cho danh sách chính đảng và danh sách ứng cử viên chính thức tham gia cuộc tổng tuyển cử ở nước này vào tháng 7 tới. Ngày 15/5, Mỹ đã công bố dữ liệu về kho vũ khí hạt nhân của nước này, đồng thời hối thúc Nga làm điều tương tự sau khi Moscow đình chỉ tham

gia Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa hai cường quốc. Tình hình xung đột Nga – Ukraine tiếp tục có những diễn biến mới và được thanh niên quan tâm theo dõi.

- Dư luận thanh niên quan tâm đến các vấn đề về tình hình chính trị trong nước, nổi bật như:

+ Đoàn viên, thanh niên quan tâm đến thông tin Thủ tướng Luxembourg cùng đoàn đại biểu cấp cao thăm chính thức Việt Nam từ ngày 03 - 05/5. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Luxembourg trong hơn 20 năm qua và cũng là hoạt động đối ngoại cấp cao đầu tiên nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Luxembourg (1973 - 2023). Dư luận cho rằng đây là chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cho thấy mong muốn và quyết tâm tăng cường hợp tác của cả hai bên.

+ Dư luận thanh niên quan tâm đến việc sáng 9/5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 23 diễn ra từ 9/5 - 12/5 về việc xem xét và cho ý kiến đối với 13 nội dung lớn dự kiến trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 5. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư, xuất nhập khẩu... được kỳ vọng sẽ chuyển biến tích cực. Đây là động lực quan trọng để tiếp tục phấn đấu nhằm đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế như mục tiêu đề ra trong năm 2023.

+ Dư luận thanh niên quan tâm đến sự kiện Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Indonesia dự Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 42 và những hoạt động mà đoàn đại biểu Việt Nam sẽ tham gia trong khuôn khổ Hội nghị năm nay (các Hội nghị toàn thể và Hội nghị hẹp; Thủ tướng đối thoại với lãnh đạo các nước ASEAN; đại diện Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN; thanh niên và hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN; nhóm đặc cách cao cấp; đối thoại song phương với lãnh đạo các nước trong khu vực ASEAN,...). Dư luận cho rằng Việt Nam đang thể hiện trách nhiệm cao nhất, chủ động và tích cực trong việc giải quyết các thách thức đang đặt ra trong toàn khu vực. Thanh niên cũng chia sẻ về các ưu tiên của Việt Nam trong kết nối hạ tầng chiến lược, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, an ninh lương thực, năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu,... Thanh niên thể hiện sự vui mừng và gửi nhiều lời chúc đến đoàn đại biểu với kỳ vọng một kỳ Hội nghị với nhiều thành công.

+ Dư luận thanh niên quan tâm và bày tỏ vui mừng trước thông tin Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 01/7/2023, áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng cho 9 nhóm đối tượng. Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động (gọi chung là người hưởng lương, phụ cấp) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở Trung ương, ở

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

+ Dự luận thanh niên quan tâm đến thông tin Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị G7 mở rộng và làm việc tại Nhật Bản từ ngày 19 - 21/5. Chuyên đi trùng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ song phương. Đây cũng là dịp Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp lại và trao đổi nhiều vấn đề quan trọng với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Dự luận cho rằng hội nghị G7 mở rộng có ý nghĩa quan trọng, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sự tham dự và đóng góp của các nước đang phát triển, đồng thời đẩy mạnh quan hệ G7 với nhóm các nước này trong giải quyết các thách thức toàn cầu.

+ Dự luận thanh niên quan tâm đến thông tin Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV khai mạc vào ngày 22/5, dự kiến bế mạc vào ngày 23/6 và được tổ chức thành 2 đợt. Theo đó tại kỳ họp lần này, Quốc hội dự kiến xem xét và thông qua các Luật như: Luật Bảo vệ quyền lợi ích (sửa đổi); Luật đấu thầu (sửa đổi); Luật giá 2 (sửa đổi); Luật hợp tác xã (sửa đổi); Luật giao dịch điện tử (sửa đổi); Nghị quyết về chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023. Trong đó, dự luận đặc biệt quan tâm đến dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), dự luận mong rằng Luật sửa đổi lần này cần quan tâm đến việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi bị người tiêu dùng khác xâm hại, đồng thời cũng mong muốn các đại biểu Quốc hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện rõ vai trò cầu nối giữa lý luận với thực tiễn, tâm tư nguyện vọng của cử tri, nhân dân với các quyết sách, trình Quốc hội xem xét và thông qua.

+ Dự luận thanh niên vui mừng trước sự kiện Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 489/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” giai đoạn 2023 - 2027. Mục tiêu chung của Đề án là tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả bồi dưỡng cán bộ đoàn, góp phần nâng cao năng lực trình độ, tính thực tiễn, năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ đoàn các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, gương mẫu, có hoài bão và ý chí cách mạng; chuyên nghiệp và tinh thông nghiệp vụ, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới và hội nhập quốc tế. Tạo nguồn cán bộ kế cận cho nhiệm kỳ Đại hội Đoàn các cấp khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và nhiệm kỳ kế tiếp; cung cấp nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng và hệ thống chính trị.

3. Tình hình dự luận thanh niên về kinh tế, thị trường

Dự luận quan tâm đến những thời điểm điều chỉnh giá xăng, dầu theo chu kỳ của liên Bộ Tài chính - Công thương trong tháng 5. Thời điểm hiện tại, giá xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 20.488 đồng/lít (tăng 357 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Xăng RON95-III có giá bán không cao hơn 21.499 đồng/lít (tăng 499 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Phương án điều hành giá xăng dầu nêu trên nhằm

góp phần bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước cơ bản phù hợp với biến động của giá xăng dầu thế giới; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường, giúp hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu duy trì, cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước; hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Bên cạnh đó, thanh niên cũng quan tâm thông tin Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân là 1.920,3732 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) từ ngày 4/5/2023. Mức điều chỉnh này tương đương mức tăng 3% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành. Dự luận thanh niên lo lắng về việc tăng giá điện sẽ ảnh hưởng đến giá cả các hàng hóa, dịch vụ và đời sống nhân dân có thu nhập thấp. Dự luận cũng đang xôn xao với ý kiến từ diễn đàn Quốc hội đề xuất bù lỗ cho ngành điện năm 2023 lên đến 130 nghìn tỷ đồng. Dự luận cho rằng đây là điều khó được chấp nhận nhưng ít nhất vấn đề được đưa ra cũng phản ánh những gì đang diễn ra trong thực tế quản lý và vận hành của ngành điện hiện nay.

4. Tình hình dự luận thanh niên về giáo dục

Dự luận thanh niên quan tâm đến thông tin thí sinh cả nước đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Theo thông tin, học sinh lớp 12 năm học 2022 - 2023 đăng ký dự thi trực tuyến từ ngày 4/5 đến 17h00 ngày 13/5 thông qua tài khoản là số CCCD/CMND hoặc mã định danh. Thí sinh tự do đăng ký dự thi trực tiếp tại các điểm đăng ký dự thi. Dự luận thanh niên mong muốn nhà trường và ngành giáo dục cần bổ sung thêm các hướng dẫn về cách thức đăng ký dự thi, những điểm mới cần lưu ý, những sai sót cần tránh; khuyến khích học sinh đăng ký tại trường để có thể được hỗ trợ kịp thời khi gặp vướng mắc.

Dự luận thanh niên quan tâm đến thông tin ngày 09/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn chỉ đạo về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các trường Đại học, trong đó có cuốn sách về phòng chống tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thanh niên bày tỏ sự đồng thuận cao trước thông tin trên và cho rằng sau hàng loạt các vụ việc tham nhũng được phát hiện và xử lý trong nhiều năm trở lại đây, việc giáo dục về phòng chống tham nhũng ngay trên giảng đường là cần thiết. Thanh niên kỳ vọng đây sẽ là nội dung được các trường Đại học chú trọng đầu tư nghiên cứu để đưa vào thực tiễn giảng dạy sát với thực tế đời sống, mang lại hiệu quả cao nhất từ môn học đến sinh viên cả nước.

Dự luận thanh niên quan tâm đến thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Công văn về việc miễn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đối với 140 học sinh lớp 12. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đây là những học sinh lớp 12 tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2023. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học có trường chuyên khối THPT thực hiện việc miễn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đối với các thí sinh trên theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT. Năm 2023, tổng thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT là 1.025.166 em. Trong đó, số thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT là 73.232 (chiếm 7,14%); số thí sinh chỉ

dự thi để xét tuyển sinh là 34.203 (chiếm 3,34%). Số thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp và tuyển sinh là 917.731 (chiếm 89,52%). Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra từ ngày 27 - 29/6.

Trong tuần dư luận có nhiều luồng ý kiến trái chiều về vấn đề “khoe” thành tích học tập của con mình trên mạng xã hội. Một số ý kiến cho rằng việc khoe thành tích, bảng điểm của con mình lên mạng xã hội sẽ giúp cho kẻ xấu biết được thông tin của các trẻ như tên tuổi, trường học,... từ đó sẽ thực hiện những hành vi phạm tội, mặt khác gây áp lực trong học tập cho các trẻ khác. Một số ý kiến lại cho rằng việc “khoe” thành tích học tập của con em mình thì không sai, thể hiện sự tự hào vì nỗ lực của các con, tuy nhiên khi đăng tải những hình ảnh về thành tích học tập của các con nên che lại các thông tin cá nhân để tránh kẻ xấu tiếp cận.

Bên cạnh đó, dư luận thanh niên cũng đặc biệt quan tâm đến một số vụ việc giáo viên bạo hành học sinh xảy ra trong tháng 5, cụ thể như: vụ việc cô giáo dùng thước đánh vào đầu học sinh lớp 1 Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Xuân Thượng (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) bị tạm đình chỉ công tác để làm rõ phản ánh vi phạm chuẩn mực nhà giáo; vụ việc cô giáo tát học sinh trong giờ kiểm tra vì nghi ngờ sử dụng tài liệu xảy ra vào giờ thi học kỳ II tại trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, tỉnh Đắk Lắk; vụ việc cô giáo mầm non đánh 31 cái vào mặt, trán trẻ 3 tuổi ở Đồng Nai,... những vụ việc trên xảy ra gây ảnh hưởng xấu đến chuẩn mực đạo đức nhà giáo và khiến dư luận bất bình, phụ huynh hoang mang. Trước tình trạng những vụ bạo lực học đường và sự thiếu trách nhiệm của giáo viên ngày càng nhiều, dư luận thanh niên mong muốn các cơ quan chức năng cần phải tăng cường giám sát xã hội đối với môi trường giáo dục.

5. Tình hình dư luận thanh niên về y tế

Thanh niên quan tâm và thảo luận về những diễn biến liên quan đến số ca mắc Covid-19 trong tháng. Thanh niên kêu gọi mọi người luôn cảnh giác, đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch bệnh, thực hiện cách ly nghiêm túc để tránh lây lan trong cộng đồng

Bên cạnh đó, dư luận thanh niên cũng quan tâm đến một số vụ việc mất an toàn vệ sinh thực phẩm xảy ra tại trường học như: vụ việc 76 học sinh Trường mầm non Thuận Sơn, xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An bị ngộ độc do ăn sữa chua nhiễm vi khuẩn S.aureus (vi khuẩn tụ cầu vàng) do các cô giáo tự làm.

Dư luận thanh niên cũng quan tâm đến việc gần đây thị trường các chất nghiện trở nên đa dạng, đặc biệt là các chất nghiện núp bóng thực phẩm như kẹo viên, kẹo sôcôla, kẹo xoài, kẹo mút tằm cần sa, bánh quy được bán nhiều tại các cửa hàng. Điều này làm gia tăng nguy cơ trẻ tiếp xúc và ngộ độc với các loại ma túy. Cụ thể sự việc sau khi ăn bánh được hàng xóm cho, 3 cháu nhỏ đã phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương, riêng bé trai 5 tuổi tên T. ở Hà Nội bị nôn nhiều, co giật, hôn mê. Kết quả kiểm tra cho thấy, loại bánh này có chứa một loại ma túy mới, có tên gọi là "sôcôla bay".

6. Tình hình dư luận thanh niên về văn hóa, thể thao

Thanh niên quan tâm đến thông tin sáng ngày 23/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ

tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc gặp mặt thân mật và biểu dương hơn 100 vận động viên và huấn luyện viên tiêu biểu của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 vừa qua. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đồng chí Lãnh đạo đã trao Huân chương Lao động Hạng Nhì tặng vận động viên của Đội tuyển Điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh; trao 37 Huân chương Lao động Hạng Ba cho các vận động viên khác của Đoàn đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trong thi đấu. Lần đầu tiên trong lịch sử Đoàn Việt Nam đứng đầu bảng tổng hợp thành tích đại hội không phải với tư cách chủ nhà với 136 huy chương Vàng, 105 huy chương Bạc và 118 huy chương Đồng, phá 12 kỷ lục và thiết lập 4 kỷ lục SEA Games. Thành tích, vinh quang của Đoàn cũng là niềm vui chung, vinh dự và tự hào của nhân dân, của đất nước, của nền thể thao nước nhà.

7. Tình hình dư luận thanh niên đối với các vấn đề xã hội

Thanh niên quan tâm và dành nhiều chia sẻ về các hoạt động kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (10/5/1890 - 19/5/2023) diễn ra trên khắp cả nước trong ngày 19/5 vừa qua. Thanh niên cho rằng mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ ngày nay cần chủ động tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Bác, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để từ đó bồi đắp tinh thần tự hào dân tộc, nâng cao lòng yêu nước, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thanh niên quan tâm và chia sẻ thông tin đã có 1.000 em nhỏ được nhận nuôi sau MV mới của ca sĩ Đen Vâu “Nấu ăn cho em”. Thanh niên bày tỏ vui mừng và nhiệt tình ủng hộ trước hành động kêu gọi góp quỹ cho dự án “Nuôi em” cũng như kết quả mà MV đã đạt được.

Bên cạnh đó, dư luận thanh niên cũng lo lắng về tình hình bạo lực học đường, bạo hành trẻ em trong trường học ngày càng diễn biến phức tạp như các vụ việc: 02 học sinh nam đánh nhau tại trường TH&THCS An Bình, tỉnh Hòa Bình; 02 học sinh trường THPT Bắc Yên Thành, huyện Yên Thành đánh 4 học sinh lớp 8 trường THCS xã Phúc Thành, tỉnh Nghệ An; nam sinh lớp 11 Trường THPT An Phúc, tỉnh Nam Định bị đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong; một nữ sinh lớp 5 ở Chương Mỹ, Hà Nội bị 3 học sinh cùng lớp đánh, bắt quỳ gối, cởi quần áo và quay lại clip đăng lên mạng xã hội; nam sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh bị bạn đánh vỡ xương sọ, không thể tham dự kỳ thi cuối học kỳ; Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra tại trường học, thu giữ 152 dao kéo, 27 côn nhị khúc, gậy 3 khúc, tuýt sắt, gậy gỗ, 24 đồ chơi nguy hiểm, 91 máy hút, 16 lọ tinh dầu thuốc lá điện tử, 10 gói thuốc lá, ma túy và cần sa,... gây lo lắng đối với cha mẹ học sinh cũng như toàn xã hội, đây thực sự là hồi chuông báo động, cần sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương và toàn xã hội. Dư luận thanh niên mong rằng cần có biện pháp xử lý nghiêm những đối tượng tham gia và có hành động gây ra bạo lực học đường để làm gương, răn đe cho các em học sinh khác.

Dư luận thanh niên lo lắng trước tình trạng vào hè, nhiều vụ đuối nước thương tâm của trẻ em xảy ra tại các tỉnh: Vĩnh Phúc, Hà Nội, Nghệ An, Đồng Nai, Bình Phước, Quảng Trị, Phú Thọ, Quảng Nam, Nam Định, Hải Dương, Bắc Kạn,... Dư luận mong rằng nhà trường và các tổ chức, đoàn thể địa phương cần

đẩy mạnh tuyên truyền các kỹ năng an toàn về phòng chống đuối nước, gia đình cần quyết liệt trong việc cấm các em tự ý đi tắm, bơi ở những nơi nguy hiểm mà thiếu sự trông coi, giám sát của người lớn.

Bên cạnh đó, dư luận thanh niên cũng quan tâm tới một số trào lưu, bài hát trên mạng xã hội tiktok như: Đưa em về nhà, trend Mật ngọt remix, Hồng bé oi anh có vợ rồi, Cupid, Thích hay là yêu, Flower, Mất anh em tìm lại thấy chính mình, Đôi mươi, MV Nấu ăn cho em - Đen Vâu, Bánh mì - Phúc Du, 4 mùa thương em, Có đâu ai ngờ,... Dư luận thanh niên quan tâm và lên án việc một nhóm bạn trẻ chuyển thể bài thơ “Nam quốc sơn hà” thành bài thơ đi nhậu phản cảm. Thanh niên cho rằng, bài thơ của Lý Thường Kiệt được coi như bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam, khẳng định chủ quyền lãnh thổ dân tộc, việc thay đổi lời bài thơ, dùng vào việc nhậu là không phù hợp, cần lên án những hành vi, trào lưu như vậy.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn trân trọng báo cáo.

**TL. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
CHÍNH VĂN PHÒNG**

Nơi nhận:

- Ban Dân vận Trung ương;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- BTT UBTW MTTQ Việt Nam;
- Ban Dân nguyện Quốc hội;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương;
- Ban Bí thư Trung ương Đoàn;
- Các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT TW Đoàn;
- Các ban, đơn vị TW Đoàn;
- Bí thư các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc;
- Lưu BTG, VP.

(để báo cáo)



Nguyễn Quốc Huy